
         

 

       

     

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการเสวนาครั้งนี้ได้มีกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมการเสวนา 
ประกอบด้วย นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สอง พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายเฉลา  พวงมาลัย  
โฆษกคณะกรรมาธิการ รศ.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร นางสุนี  จึงวิโรจน์ กรรมาธิการ  
นางดวงพร  รอดพยาธิ์  สมาชิ กวุฒิ สภา  
พ ร้ อ ม ด้ วยอ นุ ก รรม าธิ ก ารทั้ ง  ๔  คณ ะ  

ในคณะกรรมาธิการการศึกษา ที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ  
และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ผู้บริหารการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต 
แห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ นายสุวิทย์  ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูอ าเภอศรีสวัสดิ์ และผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอศรีสวัสดิ์ เข้าร่วม
การเสวนา 

ฉบับที่ ๖๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๖ ๖๖๙๙ ต่อ ๓๕๔๑ 

E-Mail : edu.senateth@gmail.com 

https://bit.ly/2lU4U6t 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
ได้จัดเสวนา เรื่อง “สรุปบทเรียน ๑ ปี กับการปฏิรูปการศึกษา (สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา ระหว่างกันยายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)” โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธาน กมธ. 
การศึกษา เป็นประธานเปิดการเสวนา และมี นายสุชีพ  มีถม ผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ให้การต้อนรับ 

กมธ. การศึกษาฯ สรุปบทเรียน ๑ ปี ด้านการปฏิรูปการศึกษา  
และทิศทางแนวทางการด าเนินงานในปี ๒๕๖๔ 
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ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ
การศึ กษ า  ได้ ก ล่ าวว่ า ใน ห้ ว งระยะ เวล า ๑  ปี ที่ ผ่ าน ม า
คณะกรรมาธิการการศึกษา ได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ 
หลายประการ ซึ่งผลงานหนึ่งที่คณะกรรมาธิการมีความภาคภูมิใจ
เป็นอย่างมาก คือ การจัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ตามศาสตร์พระราชา โดยคณะกรรมาธิการได้ศึกษาวิเคราะห์หลักการ 
ทรงงาน ๒๑ ประการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน ามาก าหนดไว้
เป็นหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท าตัวอย่างคู่มือการน้อมน าศาสตร์พระราชาไปจัดหลักสูตรการเรียนรู้
ในระดับสถานศึกษา เพื่อเป็นตัวอย่างให้สถานศึกษาสามารถน าไปปรับใช้ได้ทันที และจากการเสวนาเมื่อวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ข้อสรุปว่าการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาควรจัดการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานให้เป็นไป 
ตามความพร้อมและความหลากหลายของสถานศึกษา โดยคณะกรรมาธิการจะน ารายงานผลการพิจารณาศึกษา
เสนอต่อองคมนตรี และรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา และส่งไปยังรัฐบาลเพื่อน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

จากนั้น ประธานคณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๔ คณะ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้น าเสนอ
สรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในรอบ ๑ ปี ระหว่างกันยายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ และทิศทาง 
การด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา  

๒. นายเฉลา  พวงมาลัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๓. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
๔. นายออน  กาจกระโทก ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษา 

ตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน 
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ภาพ - ข่าว โดย ชาณุ - วีรศักดิ ์

“...โควิดเป็นตัวเร่ง

ให้คนหันมาพึ่งพา

ต น เ อ ง ม า ก ขึ้ น 

ศ า ส ต ร์

พ ร ะ ร า ช า 

จ ะเป็ น ท าง เลื อ ก 

ท า ง ร อ ด ข อ ง

ประเทศ...” 

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รศ.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร นายเฉลา  พวงมาลัย นายออน  กาจกระโทก 


